

# Chủ động thu ngân sách ngay từ đầu năm

Năm 2024, Thái Bình được Bộ Tài chính giao dự toán thu nội địa 8.578 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế, phí 4.858 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 3.720 tỷ đồng. Trong bối cảnh được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn hơn năm 2023, ngay từ đầu năm tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo công tác thu ngân sách với quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán được giao.



Trung bình hàng năm Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco nộp hàng chục tỷ đồng tiền thuế các loại vào ngân sách.

Ảnh: KHẮC DUẤN

Theo các nghị quyết của Quốc hội, năm 2024 vẫn tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng, giảm 50% thuế bảo vệ môi trường, chính vì thế sẽ làm giảm số thuế phát sinh rất lớn. Cùng với đó, một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù như kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp nhỏ lẻ rất khó khăn trong việc đầu tư thiết bị, cột bơm bảo đảm đủ tính năng kết nối dữ liệu với máy tính để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Lương trước những khó khăn đó, tỉnh đã xác định công tác thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2024.

Ngày trong tháng 1/2024, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh đã tổ chức họp bàn các giải pháp nhằm thu triệt để các khoản thu trên địa bàn, đồng thời yêu cầu ngành thuế chủ trì phương án xử lý và thu nợ thuế với quan điểm thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp thu nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, không để nợ thuế kéo dài. Cùng với đó, tại các cuộc họp quan trọng của tỉnh ngay từ những ngày đầu tháng 1/2024, công tác thu ngân sách luôn được

các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhắc đến và được chỉ đạo thực hiện với các giải pháp rất cụ thể. Các địa phương trong tỉnh cũng vào cuộc quyết liệt trong công tác thu ngân sách. Năm 2023 huyện Đông Hưng có số thu từ thuế, phí cao nhất từ trước đến nay. Ông Nguyễn Xuân Đán, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thu NSNN huyện cho biết: Xác định năm 2024 sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách nên từ kinh nghiệm thu trong năm 2023 cũng như của những năm trước, Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản mới liên quan đến công tác

thu thuế. Ban Chỉ đạo thu NSNN huyện chủ động phối hợp với các ngành trong công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, tập trung khai thác các nguồn thu mới phát sinh; đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích, đánh giá khoản thu, khu vực có nhiều rủi ro, từ đó xử lý, truy thu kịp thời các khoản phải thu vào ngân sách; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế trong công tác thu ngân sách, huyện rà soát, xây dựng kế hoạch thu ngân sách năm 2024 bảo đảm trúng, sát, khả thi đối với từng khoản thu, đồng

thời thu triệt để các khoản còn tồn đọng chuyển tiếp sang năm 2024 theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Không chỉ các huyện, thành phố, ngành thuế cũng rất tích cực, khẩn trương thực hiện các giải pháp thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024. Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Ngành thuế bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và tình hình thực tế của địa phương, trên cơ sở đó tham mưu Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách, đồng thời xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thu, khai thác nguồn thu và các biện pháp thu nợ thuế; chú trọng tăng thu và khai thác nguồn thu thuộc các lĩnh vực xây dựng cơ bản vắng lại, thương mại điện tử, xây dựng nhà ở tư nhân; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, bộ phận, lĩnh vực nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước; thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa người nộp thuế; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế; triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án của ngành thuế trên địa bàn tỉnh...

MINH HƯƠNG

## ĐẾN HẾT THÁNG 1/2024:

- Tổng thu nội địa đạt hơn 800 tỷ đồng, đạt 9,3% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023;
- Tổng thu từ thuế, phí (trừ thu tiền sử dụng đất) đạt gần 620 tỷ đồng, đạt 12,7% dự toán, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023;
- Một số chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ cao như: Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài (đạt 39% dự toán, tăng 237,9% so với cùng kỳ năm 2023); các loại phí, lệ phí (đạt 18% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (đạt 15,6% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2023)...

# Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ để phát triển

Phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu từ khai thác biển của địa phương, Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh (xã Nam Thịnh, huyện Tiên Hải) đi sâu chế biến và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Trong những ngày đầu xuân, cán bộ, công nhân Công ty hỗ trợ cùng nhau thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh những ngày này luôn tấp nập tàu thuyền cập bến mang theo đủ loại cá, tôm. Trên sân cảng lúc nào cũng nhộn nhịp cảnh tiểu thương và ngư dân trao đổi mua, bán. Là một trong những đơn vị thu mua với số lượng lớn hải sản tại cảng, anh Phạm Văn Đông, Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh cho biết: Năm nay thời tiết thuận lợi, chuyển mùa biển ra khơi đầu năm bà con ngư dân được mùa. Với hơn 300 đội tàu khai thác trên ngư trường

biển Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, bình quân mỗi ngày cảng cá Cửa Lân đón nhận hàng trăm tấn tôm, tép, bêche, cá khoai, cá song, cá nhạn, cá chim, cá vược... Ngư dân phấn khởi vì được mùa, được giá, còn các doanh nghiệp thu mua, chế biến phần khởi vì có nguồn nguyên liệu dồi dào để sản xuất phục vụ thị trường đầu năm.

Không khí làm việc trong xưởng sản xuất của Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh cũng hối hả, nhộn nhịp không kém ngoài cảng cá. Chị em công nhân

thoăn thoắt chân tay làm công việc phân loại và sơ chế các loại hải sản. Dù tất bật nhưng trên khuôn mặt ai cũng thường trực nụ cười tươi tắn. Chị Phạm Thị My chia sẻ: Làm nghề chế biến hải sản luôn chân luôn tay như chăm con mọn. Gần bờ với Công ty hơn 5 năm nên tôi cũng như nhiều chị em công nhân đã quen việc, nâng suất lao động cao, thu nhập bình quân đạt 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tổ chức các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm, an toàn lao động và

có cơ chế khen thưởng kịp thời nên ai cũng phấn khởi, yên tâm được hành cùng doanh nghiệp. Mỗi năm Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh thu mua, chế biến và tiêu thụ khoảng 1.800 tấn hải sản các loại. 2/3 sản lượng được sơ chế rồi cung cấp hải sản tươi sống cho các nhà hàng, quán ăn, doanh nghiệp thực phẩm trong và ngoài tỉnh, còn lại Công ty chế biến sâu thành chả cá, chả tôm, nộm tôm, tép sấy, cá kho... Giám đốc Công ty Phạm Văn Đông cho biết thêm: Lợi thế của chúng

Cùng với các tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước, thời gian qua, Thái Bình đã triển khai nhiều biện pháp thể hiện quyết tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

## Quyết liệt từ công tác chỉ đạo

Để thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ quyết tâm cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" tại đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), dự kiến vào tháng 4/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về triển khai cao điểm chống khai thác IUU đến tháng 4/2024. Đồng thời, qua các đợt kiểm tra đã yêu cầu các địa phương khắc phục một số tồn tại, hạn chế như: tàu cá mất kết nối, giám sát hành trình trên biển; tàu cá vi phạm sai vùng khai thác; kiểm soát chất lượng nhật ký, phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản; tàu cá chưa sơn cabin, kê biển số theo đúng quy định; tàu cá vi phạm khai thác IUU ra vào cảng cá và các cửa sông, cửa lạch chưa được kiểm soát.

Để sớm gỡ "thẻ vàng" của EC, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý tàu cá như đăng ký tàu cá, cấp giấy khai thác thủy sản cập nhật đầy đủ và phân mề mớ cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia Vnfishbase, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm IUU. Thực hiện giám sát tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá - Cục Thủy sản và cảnh báo chủ tàu, thuyền trưởng khi đưa tàu vượt ranh giới cho phép trên biển hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá khi hoạt động trên biển. Các sở, ngành, UBND các huyện rà soát, thống kê toàn bộ tàu cá, thông báo, yêu cầu các chủ tàu sơn ca bin, kê biển số theo đúng quy định; hướng dẫn tổ chức quản lý cảng cá trong thực hiện nhiệm vụ. Xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là tàu cá vi phạm sai vùng khai thác, mất kết nối trên biển quá thời gian quy định. Các ngành, đơn vị, địa phương cần cử chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển để ngăn chặn, xử lý các tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU. Chủ động trong công tác nắm tình hình, trực tiếp điều tra hoặc phối hợp điều tra, xử lý 100% tàu cá vi phạm khai thác IUU theo thẩm quyền, tập trung điều tra, xử lý hành vi tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá mất tín hiệu kết nối VMS. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên

# Chung tay chống khai thác IUU



Lực lượng chức năng kiểm tra thủ tục hành chính đối với các tàu đánh cá của ngư dân huyện Tiên Hải.

truyền đến ngư dân bằng nhiều hình thức thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng...

## Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền

Toàn tỉnh hiện có 725 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản, trong đó: lưới kéo 188 tàu, lưới rê 375 tàu, lưới vây 6 tàu, dịch vụ hậu cần 21 tàu, lưới chum 2 tàu, nghề khác 133 tàu. 100% tàu cá được kê biển, đánh dấu theo quy định; 173/175 tàu cá được cấp giấy chứng nhận theo quy định, đạt 98,85%; 100% tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên được kiểm tra, cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật. 173/175 tàu cá đang hoạt động đã lắp thiết bị giám sát hành trình.

Thực hiện chống khai thác IUU, hầu hết ngư dân tỉnh ta luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong khai thác, đánh bắt thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận ngư dân thiếu ý thức hoặc vì lợi ích kinh tế đã khai thác sai quy định, mất kết nối... Từ đó, việc chống khai thác IUU trở nên khó khăn, phức tạp hơn.

Đại tá Lâm Mạnh Hải, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình cho biết: Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo khuyến nghị của EC. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng Thái Bình luôn đồng hành, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững. Từ đó, ngư dân đã nâng cao ý thức trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và có nhiều hành động thiết thực góp phần

bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, các xã có tàu cá hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục vào cuộc quyết liệt, phối hợp đồng bộ với các ngành, đơn vị liên quan để bảo đảm từng người dân, từng chủ tàu, thuyền trưởng biết và thực hiện nghiêm các quy định, để các hiện tượng vi phạm chấm dứt, sớm gỡ "thẻ vàng", đưa hoạt động khai thác thủy sản trở lại lành mạnh, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Ông Bùi Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quy định và Cụm công nghiệp huyện Tiên Hải cho biết: Trong những ngày giáp tết, khi các ngư dân cập bến không ra khơi đánh bắt hải sản, chúng tôi đã chủ động tuyên truyền đến từng chủ tàu, từng nhà ngư dân về các hành vi khai thác thủy sản bị coi là bất hợp pháp; các loại giấy tờ cần có khi hoạt động trên biển, đặc biệt là không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép, qua đó thay đổi nhận thức của ngư dân trong tham gia bảo vệ tài nguyên thủy sản và khai thác bền vững.

Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Thời gian qua, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu cá, nhất là tàu cá khai thác vùng khơi, không để vượt qua ranh giới vùng biển, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Chủ động rà soát, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định gắn với giám sát sản lượng tại các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân và chủ phương tiện chấp hành nghiêm việc khai thác thủy sản đúng vùng, sử dụng ngư cụ

đúng tiêu chuẩn quy định, không dùng chất nổ, chất cấm, xung điện, dụng cụ khai thác có tính hủy diệt thủy sản và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia sẻ 19 tài khoản theo dõi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để chủ động theo dõi, giám sát hoạt động của tàu cá và phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi tàu cá có sự cố trên biển. Đến nay, Thái Bình chưa phát hiện tàu cá, ngư dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc bị lực lượng chức năng của nước ngoài bắt giữ. Năm 2023, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh đã thành lập 5 đoàn kiểm tra chống khai thác IUU tại hai huyện Thái Thụy, Tiên Hải và từ đầu năm 2024 đến nay đã tổ chức kiểm tra tại các cảng cá, bến cá, đánh giá tình hình thực hiện các quy định kiểm soát việc khai thác hải sản trên địa bàn theo quy định và tăng cường các biện pháp nhằm kiên quyết không để tình trạng khai thác IUU xảy ra. Đây là động thái tích cực của Thái Bình khắc phục những hạn chế mà đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu ra tại cuộc kiểm tra chống khai thác IUU ngày 17/1/2024.

Để nhanh chóng gỡ "thẻ vàng" của EC, cùng với sự chỉ đạo của các cấp, các ngành rất cần sự chung tay của bà con ngư dân khi ra khơi phải có trách nhiệm, chấp hành nghiêm việc đánh bắt thủy sản đúng vùng tuyến, đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các nước trong khu vực. Đây là hành động thiết thực góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc gia nói chung, mặt hàng thủy sản nói riêng trên trường quốc tế.

MANH THẮNG

tôi là có nhà máy sản xuất đặt ngay tại cảng cá, việc thu mua nguyên liệu chủ động, nhanh chóng, không phải vận chuyển đi xa nên giữ được độ tươi ngon của hải sản, giảm được chi phí đầu vào tạo sức cạnh tranh về giá cho sản phẩm khi ra thị trường. Công ty cũng chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời nghiên cứu công thức chế biến tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao, mang đến trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn người tiêu dùng.

Hai năm qua, nhận thức được giá trị của chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh tập trung đầu tư chuẩn hóa nhà xưởng, xây dựng quy trình sản xuất theo chuỗi, đa dạng chủng loại sản phẩm, lập hồ sơ và đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất, chú trọng thiết kế mẫu mã bao bì cho sản phẩm... Năm 2022, 4 sản phẩm hải sản chế biến của Công ty gồm tép khô, chả tôm, nộm tôm, chả cá song đủ tiêu chuẩn

xét công nhận sản phẩm OCOP. Từ khi được công nhận sản phẩm OCOP, thị trường biết nhiều hơn đến thương hiệu hải sản Ngọc Minh. Hiện nay, các sản phẩm hải sản chế biến của Công ty đã có mặt ở nhiều siêu thị, cửa hàng, đại lý tại Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Thái

Nguyên... và còn được giới thiệu, giao dịch trên một số sàn thương mại điện tử, mỗi năm tổng doanh thu bán hàng đạt hơn 16 tỷ đồng.

Để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, bên cạnh thu mua hải sản của ngư dân trong và ngoài tỉnh, Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh còn liên kết

hợp tác với 30 đội tàu khai thác của xã Nam Thịnh nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến. Công ty cũng tích cực tham gia các hội chợ, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, khai thác tối đa thể mạnh của thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ.

KHẮC DUẤN



Anh Phạm Văn Đông (người hàng đầu bên trái), Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh kiểm tra chất lượng hải sản trước khi thu mua của bà con ngư dân.